

ปฏิทินข่าวภาคใต้

ปราโมทย์ กระมุท



กรกฎาคม

5

จังหวัดนราธิวาสมีนโยบายปรับปรุงสถานที่บริเวณหาดนราทัศน์ ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว รองรับโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด จึงได้กำหนดแผนงานที่อพยพราษฎรประมาณ 90 ครอบครัวในบริเวณหาดนราทัศน์ไปอยู่บริเวณบ้านหวังยางะ ต.โคกเคียน แทน

8

นายเซ่งหวังหรือสมหวัง ลินเจริญกุล ผจก.ใหญ่บริษัท ขงไทยปักษ์ใต้ ซึ่งคุมกิจการค้าจากไทยส่งต่างประเทศ ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ ถูกคนร้ายบุกจับตัวเรียกค่าไถ่ 5 ล้านบาท จากหน้าบริเวณสำนักงานบริษัท อ. เมือง ตรัง

10

นายอนันต์ กนันตกุล ผอ.สอ. บต. เปิดเผยว่า สอ. บต. ร่วมกันกองทัพภาคที่ 4 ได้เสนอโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพตำรวจทางหลวง เพื่อแก้ปัญหาความมั่นคงภาคใต้ ผ่านทางเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติต่อรัฐบาล โดยกำหนดจะจัดตั้ง กก. 8 ตำรวจทางหลวงขึ้นใหม่ที่ยะลา รับผิดชอบ

เฉพาะพื้นที่ภาคใต้ 5 จังหวัด คือ สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสตูล โดยแยกจาก กก. 7 ซึ่งรับผิดชอบใน 11 จังหวัดภาคใต้แต่เดิม

11

เกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ที่ อ. สิชล นครศรีธรรมราช จนเป็นเงื่อนงำให้ชาวสิชลร้องเรียนให้โยกย้ายผู้บริหารในระยะต่อมา เนื่องจากเห็นว่าหายนะสมรรถภาพในการแก้ปัญหาเพลิงไหม้ครั้งนี้

14

สถาบันการเงินภาคใต้จัดสัมมนาเพื่อหาข้อยุติเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเงิน ซึ่งมีการปล่อยข่าวลือต่าง ๆ ทำให้ธุรกิจการค้าซบเซา การสัมมนาครั้งนี้เป็นการร่วมมือกันของบรรดาสถาบันการเงินภาคใต้ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน

20

มีการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 45 สรุปผลงานระหว่าง 1 ธ.ค. 28-31 พ.ค. 27 โดยมีแม่ทัพกองทัพภาคที่ 4 เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทย และพล.ต. ตาโต๊ะ ยาขอบ โมฮัมหมัด เซ็น ผู้บัญชาการกองพลที่ 2 มาเลเซีย เป็นหัวหน้าฝ่ายมาเลเซีย สรุปผล

งานครั้งนี้ ค้นหาและทำลายค่ายจคม. 27 ค่าย จคม.มอบตัว 10 คน เสียชีวิต 3 คน จับเรือฝักกฏหมายทะเล 52 ลำ ส่วนการปักเขตแดนระยะ 636 ก.ม. ปักไปแล้ว 431 ก.ม. คาดว่าปี 28 การปักหลักเขตแดนจะแล้วเสร็จ

20

ระหว่าง 20-30 ก.ค. จุฬาราชมนตรี เดินทางไปพบปะผู้นำศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้

21

เริ่มยุทธการ “กอบร้าโกลด์ 84” ซึ่งเป็นการล้อมรบร่วมกันระหว่างทหารไทยกับทหารอเมริกันซึ่งมีชื่อว่า “หน่วยเห่าไฟ” เป็นการล้อมข่มขู่ขึ้นบก ที่บริเวณ หาดเทพา อ. เทพาสงขลา

23

ปรากฏข่าวว่า “เปาะเยะ” อดีตหัวหน้า ขก. ขบวนการ บี.เอ็น.พี.พี ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังเมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา ได้เสียชีวิตแล้วที่ อ. ปาเซมูเต๊ะ รัฐกลันตัน มาเลเซีย ด้วยโรคระเคาะ เมื่อ 12 ก.ค. 27

สิงหาคม

3

พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมชนบทของคณะกรรมการพัฒนาชนบทแห่งชาติ ร่วมกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่โรงแรมเพรสซิเดนท์ ทาดใหญ่ และได้ย้ำถึงการเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมในภาคใต้.

ภาคใต้ ที่รัฐบาลให้ทดลองโครงการพปต. หรือโครงการพัฒนาประสิทธิ-ภาพการวางแผนตำบล เป็นโครงการใหม่ที่รัฐบาลกำลังทดลองในภาคอีสานหลายจังหวัด โครงการดังกล่าวจังหวัดปัตตานีได้เลือกเอาพื้นที่ ต. ท่าเรือ, ต. บางโกระ และต. ปากต่อ ในอ. โกลโพนธ์ กับต. วัด ค. เขาตุม และต.



พ.อ. จรัญ มีสไอศรี ผบ.นทค. 52 ปัตตานี และ ร.ค.อ. นุดล สุภาไชยกิจ รอง ผวจ. ยะลา และคณะกำลังสำรวจเพื่อเร่งดำเนินการพัฒนาที่ดินในที่สงวนทุ่งสาเมะ ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

4

เสตาวา ในอ. ยะรัง เป็นพื้นที่ จังหวัดปัตตานีเป็นจังหวัดเดียวใน ทดลอง.

7

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดระนอง แจ้งสถิติคดีหลบหนีเข้าเมืองของ จ. ระนองว่าในระยะหกเดือนแรกของปี 2527 มีจำนวน 609 ราย สูงกว่าหกเดือนแรกของปี 2526 ซึ่งมีคดีหลบหนีเข้าเมืองเพียง 362 ราย เป็นอัตราเพิ่มถึงร้อยละ 68.23 ส่วนใหญ่เป็นชาวพม่า.

9

ผวจ. สุราษฎร์ธานีแถลงว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชโองการให้เลิกใช้กฎอัยการศึกในท้องที่ 8 อำเภอของจังหวัดสุราษฎร์ธานี คือ อ. เมือง, อ. เกาะสมุช, อ. เกาะพังงัน, อ. ไชยา, อ. คอนสัก, อ. ท่าฉาง, อ. ท่าชนะ และอ. พุนพิน.

12

ศอ. บค. จัดสัมมนาโต๊ะครูเจ้าของโรงเรียนและผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จำนวน 60 คน จาก 35 โรงเรียนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับแม่ทัพภาค 4 และ

สิงหาคม

รมต. กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้โต๊ะครูได้เข้าใจนโยบายของรัฐเกี่ยวกับการจัดการศึกษา.

15

จคม. กับ ขจก. เกิดปะทะกันบริเวณเชิงเขาไอลี่ปะ อ.ธารโต จากรายงานของตำรวจ สก.อ.ธารโต แจ้งว่าจคม.เสียชีวิต 4 ศพ ขจก. 1 ศพ โดยพิจารณาจากลักษณะการแต่งกายและเครื่องหมายของแต่ละศพ

19

โจรฟูลอกลุ่มยูโซะ สายบุรี นำกำลังเข้าเผาгонสีคนงานสวนยางพาราที่อ.ศรีสาคร นราธิวาส เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างกรีดยางจำนวน 21 ครอบครัวพากันอพยพหนีผลก. นราธิวาส ส่งกำลัง นพพ. เข้ากวาดล้างในเวลาต่อมา

23

กำลังทหารจาก กองร้อยทหารราบที่ 18 ร.พัน 3 อ.ทุ่งสง ได้ปฏิบัติการตามแผนยุทธการทักษิณ 276 ในบริเวณเทือกเขาตะนาวศรี พื้นที่ อ.ท่าชนะ

สุราษฎร์ธานี อ.ละแมและกิ่งอ.พะโต๊ะ บูมพร และอ.กะเปอร์ ระนอง ยึดค่ายผลก. ในอ.ท่าชนะได้ 1 ค่าย แต่ฝ่ายทหารต้องสูญเสียกำลังถึง 9 ศพ ตั้งแต่ระดับนายทหารถึงพลทหาร

25

นายกเทศมนตรีภาคใต้และเจ้าหน้าที่เทศบาลได้ประชุมกันที่ภูเก็ต ลงมติคัดค้านมติคณะรัฐมนตรีที่ให้โอนการประปาเทศบาล 31 แห่งไปขึ้นอยู่กับการประปาภูมิภาค

25

ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง จัดประกวดการบรรเลงดนตรีพื้นบ้านประกอบการแสดงหนังตะลุง เช่น โหม่ง กรับ ฉิ่ง ทับ ปี่ชวา โดยบังคับให้เล่นเพลงไทย "พัตษา" เป็นหลัก 1 เพลง และเพลงอื่นตามถนัดอีก 1 เพลง ผลปรากฏว่าชนะเลิศได้แก่ คณะหนังจรูญ จันทร์น้อย

26

ม.อ.ปัตตานีร่วมกับสมาคมสังคมน

ศาสตร์แห่งประเทศไทย มูลนิธิเอเชีย และศอ.บต. จัดสัมมนาเรื่องสังคมนศาสตร์ของภาคใต้ โดยเชิญนักวิชาการ สังคมศาสตร์จากสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับสังคมนศาสตร์ และมนุษยศาสตร์เข้าร่วมสัมมนา เพื่อจะได้ร่วมมือกันในการทำกรวิจัย และหาแนวทางแก้ปัญหาต่อไป

28

เหมืองแร่ถล่มที่ ด.นบปรัง อ.เมือง พังงา ทำให้คนตาย 4 ศพ เหมืองแห่งนี้เป็นลักษณะเหมือนฝืด ใช้แรงอัดน้ำฉีดเจาะหน้าดิน จนเกิดพังทลาย



เดินการกุศล ณ อ.หลังสวน จ.ชุมพร

กันยายน

3

เนื่องจากนายกุเฮะ อัทซึฟรี คาโตะ ยุติธรรมศาลจังหวัดปัตตานี เกษียณอายุทำให้ตำแหน่งคาโตะยุติธรรมว่าง 1 ตำแหน่ง อธิบดีผู้พิพากษภาค 9 สงขลาจึงได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งคาโตะยุติธรรมระหว่าง 3-17 ก.ย.

8

จากการสืบทราบของฝ่ายมหาดไทย

ว่ามีชาวบังกลาเทศ ลักลอบหลบหนีเข้ามาอาศัยอยู่ในจังหวัดยะลา จึงมอบหมายให้ตำรวจดำเนินการจับกุม ชาวบังกลาเทศในเขตเทศบาลเมืองยะลา ทั้งสิ้น 29 คน

15

รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเปิดเผยว่า จ.ปัตตานี ได้ดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริรวม 19 โครงการ ปรากฏว่า ดำเนินการเสร็จไปแล้ว 5 โครงการ เช่น โครงการสร้างศูนย์ศิลปาชีพพิเศษวัดประเวศน์ภูผา

โครงการสร้างตึกน้ำ และโครงการเลี้ยงไก่เป็นต้น

17

กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ทำพิธีเปิดสำนักงานสรรพากรเขตพื้นที่ภาคใหญ่ เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจการค้า และจำนวนประชากร

21

นายต่อพงศ์ วัจนะสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาภาคใต้ของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้สรุปสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า กำลังมีปัญหามาก การกระจายรายได้ต่ำกว่าอีสาน เนื่องจากภาคใต้คนรวยจะรวยมาก คนนอกภาคเกษตร จะมีรายได้สูงกว่าคนในภาคเกษตรถึง 4.5 เท่า และการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจำกัดการให้สินเชื่อไม่ให้ขยายตัวเกิน 18% มีผลกระทบต่อธุรกิจต่าง ๆ อย่างมาก 3 เดือนแรกของปี 2527 พบว่า มีเช็คคืนเนื่องจากเงินไม่พอจ่ายจำนวน ๑๖๕ ใบ วงเงิน 26 ล้านบาท

และให้ข้อคิดว่าในแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 6 ควรเน้นในเรื่องอุตสาหกรรมให้มากขึ้น



สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงเยี่ยมราษฎรที่อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

กันยายน

22

จังหวัดพังงาจัดสัมมนา เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และนักธุรกิจเกี่ยวกับการค้าไม้ คือ โรงเลื่อย โรงงานแปรรูปไม้ และเตาเผาถ่าน เพื่อศึกษาปัญหาและร่วมกันหาทางแก้ไข

25

จังหวัดพัทลุงร่วมกับสำนักงานพลังงานแห่งชาติ จะจัดสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดจืดที่ อ.งาช้าง พัทลุง โรงไฟฟ้าดังกล่าวจะใช้พลังน้ำจากคลองลำสินธุ์ ริมเทือกเขาบรรทัดซึ่งมีปริมาณน้ำประมาณ 30 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าขนาด 220 กิโลวัตต์ได้ปีละ 1.78 ล้านหน่วย

25

เกิดอุบัติเหตุเครื่องบินจากกองทัพภาคที่ 4 ตกบริเวณหาดเตาทำให้นักบินและช่างเครื่องเสียชีวิตหมด 4 ศพ เครื่องบินดังกล่าวบินกลับจากการไปส่งเจ้าหน้าที่ถวายความปลอดภัย ณ พระ

ตำหนักทักษิณราชินีเวสต์ จังหวัดนครราชสีมา

27

นายเอนก สิทธิประศาสน์ ผวจ. นครศรีธรรมราชเปิดเผยว่า ผู้ประสานงานของบริษัทอเมริกันไทย เบย์ไรท์ จำกัด มีความสนใจที่ดินบริเวณปากคลองขนอม จำนวน 555 ไร่ ซึ่งเป็นที่ป่าโกงกาง และมีความประสงค์จะขอเช่าที่ดังกล่าวเพื่อลงทุน สำหรับตั้งโรงงาน

อุตสาหกรรม เพื่อสร้างเครื่องบินซีลอปแลนด์ ซึ่งทางจังหวัดเห็นชอบในโครงการนี้

29

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลือกกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยชุดใหม่ จำนวน 29 คน โดยเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิในจังหวัดต่าง ๆ ในภาคใต้ กรรมการชุดนี้ได้เลือกนายแพทย์วิทยา อุวชิต เป็นประธาน



ถาวร ดันตศิริไพบูลย์ ประธานหอการค้าภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการเตรียมสัมมนา เรื่อง เศรษฐกิจภาคใต้ จะดีขึ้นอย่างไร ในวันที่ 2-3 พ.ย. นี้ที่โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน

ตุลาคม

2

มาเลเซียเริ่มมาตรการกวดขันกับคนไทยที่ผ่านแดนเข้าไปในมาเลเซีย โดยเฉพาะหญิงไทยห้ามเดินทางเข้าไปเพียงลำพัง นอกจากนั้นยังห้ามรถยนต์ที่ติดฟิล์มกรองแสงเข้าไปในมาเลเซียโดยเด็ดขาด

5

สืบเนื่องจากกรณีพิพาทระหว่างครู และนายอำเภอละงู สตูล จนกระทั่งกระทรวงมหาดไทยสั่งย้าย นายอำเภอเข้าประจำกรม ต่อมาชาวบ้านจาก 3 หมู่บ้าน ในต.ละงู ได้รวมตัวกันประท้วงให้ย้ายครูผู้กรณีออกจากพื้นที่ด้วย

9

นายท่าอากาศยานหาดใหญ่เปิดเผยว่า โครงการปรับปรุงท่าอากาศยานระหว่างประเทศหาดใหญ่จะแล้วเสร็จในปี 2528 สนามบินให้ความสะดวกแก่เครื่องบินโบอิง 737 ได้คราวละ 2 ลำ นอกจากนี้ยังมีโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรในสนามบินให้สามารถรับน้ำหนักเครื่องบินขนาดใหญ่ได้ด้วย

14

บริษัทบิลลิตันไทยแลนด์ บริษัทในเครือบริษัทเชลล์ ซึ่งเป็นบริษัทดำเนินกิจการขุดแร่ดีบุกรายใหญ่ ได้ประกาศหยุดดำเนินกิจการชั่วคราว และปลดคนงานจำนวน 160 คนจากจำนวนทั้งสิ้น 225 คน



ตอนที่ 84
ทหารอเมริกันแห่งแรกจากฐานทัพในทะเลกวม มาลงที่สนามบินหาดใหญ่เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม เพื่อเตรียมเข้าร่วมพิธีฉลองครบ 84 ปีสถาปนา สงขลา

พศจิกายน



บรม ตันเถียร รมช. เกษตรา และ ผอ. เล็งอ๊
ผอ. กองอุทยานแห่งชาติ ประชุมวางแผนการท่องเที่ยว
เพื่อดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวพักผ่อนให้มากขึ้น

15

กองทัพภาคที่ 4 ร่วมกับจังหวัด
ปัตตานี ได้จัดพิธีรับขวัญผู้เข้าร่วมพัฒนา
ชาติไทย จำนวน 220 คน และประ
ภาศให้จังหวัดปัตตานีเป็นเขตสันติ-
สุขถาวร โดยมี พล.อ. อาทิตย์ กำลัง
เอก เป็นประธานในพิธีดังกล่าว

16

จังหวัดนราธิวาสดำเนินการจัดตั้ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาตันหยง ตาม
พระราชปรารภของสมเด็จพระเทพรัตน-
ราชสุดาฯ ในการนี้สมเด็จพระเทพรัตน-
ราชสุดาฯ ได้พระราชทานทรัพย์ส่วน
พระองค์เป็นเงิน 245,000 บาท และ
ราษฎรบริจาคที่ดินสมทบ 1 แปลง

22

มีการประชุมสัมมนาทางวิชาการ
วิชาชีพเขตร้อนนานาชาติครั้งที่ 1 ที่โรง-
แรมเพรสซิเดนท์ หาดใหญ่ นับเป็นการ
ประชุมครั้งแรกที่จัดขึ้นในประเทศ
ไทย มีผู้แทนจากประเทศต่าง ๆ
เช่น ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์
อินเดีย ฟิลิปปินส์ ฯลฯ ประมาณ
200 คน เข้าร่วมประชุม

29

ทางคลังแสงของ ผกค. บริเวณถ้ำ
โล๊ะไผ่ ต.ลำสิน อ.เมือง พัทลุง พบอา-
วุธสงครามจำนวนมาก เช่น ปืน 05
นาโต้ 6 กระบอก ปืนเอ็ม. 16 จ่า
นวน 2 กระบอก ปืนเอช.เค. 1 กระ
บอก เครื่องยิงระเบิดเอ็ม. 79 จำนวน
1 กระบอก ปืนคาร์บิน 8 กระบอก ระ-
เบิดเคลย์โม 2 ลูก กระสุนปืนนาโต้
726 นัด กระสุนเอ็ม. 16 จำนวน
720 นัด ระเบิดเอ็ม. 26 จำนวน 15
ลูก นอกจากนี้ ยังพบเครื่องมือ
แพทย์อีก 4 กล่อง รวมทั้งตำราฝังเข็ม และ
เอกสารเผยแพร่ลัทธิคอมมิวนิสต์